
- 1 - 
 

รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 205– 11/๒๕64 
วันพฤหัสบดี ที่  28  ตุลาคม  ๒๕64  เวลา 09.00 น. 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  ลักษณะกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
20 รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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22 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  อาจชมภู กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 อาจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 อาจารย์คมสัน  นันทสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี 
5 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8 นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
9 นายเชาวัชร์  ตรงจิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
10 นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
11 นายสิทธิพงศ์  ธรรมโชตัง ช่างเทคนิค 
12 นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาส  ปุรินทราภิบาล อาจารย์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
1 อาจารย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการ 
8 อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
14 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรม 

และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
16 อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ  ศุภลักษณ์ปัญญา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
18 นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
19 นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 205 – 11/๒๕๖4 โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1   เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคใต ้
   ประธานได้มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคใต้ ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อเพ่ิม 
โดยเฉพาะ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ยะลา และปัตตานี  ที่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด ติด 
10 อันดับของประเทศ อีกทั้ง ขอให้รายงานผลการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และการ
ดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ จากผลกระทบที่เกิดขึ้น    

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

1.2.  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนตุลาคม  2564 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 

ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนตุลาคม  2564  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้างผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 -  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2564  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับนายสมคิด จันทมฤก  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน ในโอกาสเดินทางลงพ้ืนที่ตรวจติดตามพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model 
for quality of life : CLM) โคก หนอง นา โมเดล  จังหวัดนครศรีธรมราช  ในโอกาสนี้ได้นำเสนอผลการทำงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับหน่วยงานพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ภาคใต้ ด้านการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพ่ือยกเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และได้หารือความร่วมมือด้านวิชาการที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต  
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งมอบ เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ 
ให้กับชุมชน  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ลงพ้ืนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งมอบนวัตกรรมเครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 
บริษัท SCG (ทุ่งสง) จำกัด ดำเนินงานภายใต้โครงการบริการทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย  ณ ชุมชนบ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง แนวคิดภายใต้โครงการบริการ
ทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมเครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยมีจุดเด่นที่สามารถแยกขุยและเส้น
ใยออกจากกันได้ในครั้งเดียว มีประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้งานได้สะดวก มีความปลอดภัยและง่ายต่อการบำรุงรักษา 
โดยอาศัยมอเตอร์เป็นตัวต้นกำลัง ใช้สายพานเป็นตัวส่งกำลังในการขับเพลาซึ่งเพลาจะยึดอยู่กับชุดใบตี ตัวถังเครื่องตีขุย
และแยกเส้นใยเปลือกมะพร้าว ลักษณะเป็นถังทรงกระบอกแนวนอน และมีช่องทางออกของขุยและเส้นใยมะพร้าวยึด
ติดอยู่กับโครงเครื่อง เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จับมือ วิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา ร่วมผลักดัน
นวัตกรรมจานใบจาก สู่เชิงพาณิชย์  เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลอดภัยกับผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทดแทน
การใช้พลาสติก กล่องโฟม โดยชุมชนบ้านทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งรองศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว 
หัวหน้าโครงการวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกจากใบจาก กล่าวว่า คณะทำงานทีมวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ได้
เข้าไปทำการศึกษาวิจัย และเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
อาหารรักษ์โลกจากใบจาก เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงการขึ้นรูปเป็นภาชนะอาหารบรรจุอาหาร โดยการนำแป้งสาคูมา
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ทดลองใช้เป็นตัวประสานช่วยในการขึ้นรูปภาชนะเนื่องจากแป้งสาคูเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ซึ่งมีประสิทธิภาพใช้เป็น
ตัวประสานใบจากดีกว่าการใช้แป้งมันสำปะหลัง นอกจากนั้นยังได้มีการวิเคราะห์ต้นทุน ระยะเวลาในการผลิต และ
ความแข็งแรงต่อการนำมาใช้งาน พบว่าเกิดความคุ้มค่ามากกว่าเดิม จานใบจากนอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้ว ยัง
สามารถใช้ซ้ำได้ 2-3 ครั้ง และย่อยสลายได้เร็ว จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  

 -  เมื่อวันที่  21 ตุลาคม  2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุม
การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 6  ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง 
เมื่อเวลา 10.00 น โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็น
ประธานการประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 โดยมี นายไชยยศ จิรเมธากร 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานร่วมการ
ประชุมหารือการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 6 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดตรัง ส่วนราชการส่วนกลาง และหัวหน้าส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องเข้า ร่วมการประชุม โดย ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยฯ นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมประชุมด้วย 
โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลเพ่ือการแก้ไขปัญหาของจังหวัดตรังใน 6 ประเด็นหลัก และการนำเสนอโครงการที่สำคัญ
เพ่ือขอรับการสนับสนุน เพ่ือผลักดันเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดกระบี่ ต่อไป 

 -  มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ซึ่งได้เข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพ่ือ
การต่อยอดและพัฒนา (Cultural Textile Awards 2021) โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในงาน ซึ่ง
จัดขึ้น ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รัชดา  สำหรับการประกวดในครั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สามารถคว้ารางวัล โดยได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผ้าฝ้าย ระดับประเทศ ผลงานของอาจารย์นภท์ชนก ขวัญสง่า 
อาจารย์ณัฐชนา  นวลยัง  นายประพนธ์ ชนะพล  และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผ้าไหม ระดับประเทศ ได้แก่ 
อาจารย์ชไมพร มิตินันท์วงศ์ อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง นายประพนธ์ ชนะพล โดยมีอาจารย์นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์
หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ผู้ให้คำปรึกษาการประกวด  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.2.2  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคใต้ การฉีด
วัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ จากผลกระทบที่เกิดขึ้น 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคใต้ โดยเฉพาะ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก
ของประเทศ ซึ่งโดยรวมแล้วสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน มีทิศทางแนวโน้มของผู้ติดเชื้อเริ่มทรงตัว โดยสถานการณ์การติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ  ณ วันที่  26  ตุลาคม  2564 นั้น มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด                 
98 ราย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 68 ราย  พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 13 ราย และพ้ืนที่จังหวัดตรัง 17 ราย 
เป็นนักศึกษา 75 ราย และบุคลากร 23 ราย โดยในเดือนตุลาคม พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 33 ราย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพ่ิม
สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยทั้งหมดปัจจุบันนี้ได้รักษาหายไปแล้ว 76 ราย 
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   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังได้กล่าวถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  ในครั้งที่ 1 จำนวน 730 โดส ซึ่งได้ฉีดให้กับบุคลากรและนักศึกษาบางส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
อยู่ระหว่างรอการจัดสรรวัคซีน ครั้งที่ 2 อีกจำนวน 776 โดส ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้บุคลากรทั้งหมด 1,848 ราย 
ปัจจุบันบุคลากรได้รับวัคซีนแล้วจำนวน 1,449 ราย โดยบางส่วนเข้ารับการฉีดวัคซีนจากหน่วยบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดสรรมาให้ เป็นจำนวน 647 ราย คิดเป็นสัดส่วน
บุคลากรที่ได้รับวัคซีนร้อยละ 78.41  ในส่วนการรับวัคซีนของนักศึกษา จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 15,211 ราย  
ได้รับวัคซีนแล้ว 3,994 ราย คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนร้อยละ 26.26 ซึ่งส่วนมากจะได้รับวัคซีนจากหน่วย
บริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ ซึ่งถือว่านักศึกษาได้รับวัคซีนยังน้อยอยู่ โดยข้อมูลการขอรับวัคซีนของบุคลากรและนักศึกษา 
นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับการจัดสรร แต่ยังไม่ได้
รับการจัดสรรมาให้ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะได้ประสานเรื่องของการเร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษา ไปยังประธาน
คณะกรรมการอธิการบดี มทร. 9 แห่ง เพ่ือประสานกับปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ต่อไป โดยเสนอข้อมูลการขอรับวัคซีนของมหาวิทยาลัยฯ ยังมีจำนวนของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอีก 11,616 ราย ซึ่งหาก
ไม่เร่งให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับวัคซีน อาจจะกระทบกับเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ซึ่งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายในการเตรียมเปิดมหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดย
ดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 อนุญาตเฉพาะคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต
นักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน หรือทำกิจกรรมในพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษา ส่วนระยะที่ 2 เดือน 
ธันวาคม 2564 กำหนดจำนวนผู้ที่เข้ามาในพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงการป้องกันการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันของ
ผู้ปฏิบัติ เช่น มีผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของบุคคลทั้งหมดที่เข้ามาในสถาบันอุดมศึกษา และระยะที่ 3 เดือน
มกราคม 2565 กำหนดจำนวนของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษา โดยระยะที่ 1 กำหนดไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ในสถานการปกติ ระยะที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ในสถานการณ์ปกติ และระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของของภาครัฐหรือพ้ืนที่ในขณะนั้น เพ่ือให้สามารถเปิด
การเรียนการสอนแบบ On-site ได้  แต่นักศึกษาได้รับวัคซีนอยู่ที่ร้อยละ 26.26 ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และการ
เป็นมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด ทำให้ขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาให้ ทำให้ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะมีนโยบายที่จะให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไป 

   การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่งประสานในเรื่องการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาโดยเร่งด่วน 
เพ่ือให้สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มิเช่นนั้นอาจจะต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไป 
 2. เนื่องจากมีกลุ่มนักศึกษาบางส่วน ที่จะต้องออกฝึกสหกิจ และฝึกงาน ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 
และเดือนธันวาคม 2564  ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับวัคซีน ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรให้นักศึกษากลุ่มนี้ เป็น
กลุ่มแรกที่จะได้รับเข้าการฉีดวัคซนีก่อน 
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 3. หากมหาวิทยาลัยฯ มีแผนในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site เมื่อนักศึกษาได้รับวัคซีนอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด มหาวิทยาลัยฯ ควร
จะมีแนวทางเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอน ระบบในเรื่องของการตรวจสอบและการทดสอบเกี่ยวกับโควิด 
และดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด เช่น การตรวจ 
Antigen Test Kit (ATK) เป็นต้น  
 4. เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ยังจัดสรรมาให้น้อย ฉะนั้น แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอการจัดสรรวัคซีนจาก
กระทรวงฯ คือ ประสานให้นักศึกษาลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับหน่วยงานอ่ืนทันทีที่มีโอกาส  เช่น กลุ่มจังหวัดใน
ภูมิลำเนา กลุ่มประชาชนทั่วไป เป็นต้น 
 5. หากมหาวิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ซึ่งอาจจะต้องมีการตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) สำหรับนักศึกษา ซึ่งหากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ
ในเรื่องของการซื้อชุดตรวจ ATK ให้ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องจัดหาเอง โดยมหาวิทยาลัยฯ จะมีงบประมาณสำหรับ
ตรวจสุขภาพนักศึกษา ซึ่งควรจะตรวจสอบว่างบประมาณดังกล่าว สามารถนำมาใช้ซื้อชุดตรวจ ATK ได้หรือไม่  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจง้ 
  - ไม่มี – 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้กล่าวว่า ในเรื่องของรถไฟ ซึ่งเมื่อ

ปลายปี พ.ศ. 2560 ประเทศเยอรมันมีความสนใจในเรื่องของรถไฟ และจะนำเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรถไฟมาลงที่ภาคใต้ 
ตนจึงได้แนะนำให้มาดำเนินการที่ทุ่งสง จากนั้นตนและเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้มาดูพ้ืนที่ ณ อำเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเห็นว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช มีทั้งชุมทางทุ่งสงและชุมทางเขาชุมทอง  ซึ่งเหมาะแก่การ
ดำเนินการ นอกจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ก็จะดำเนินการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ในเครือ    
เจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ซึ่งประเทศเยอรมันยินดีที่จะให้การสนับสนุนทุกอย่าง ทั้งเรื่องเทคโนโลยีการรถไฟ ระบบบริหาร
จัดการเทคโนโลยีการรถไฟ วิชาความรู้ต่างๆ และเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนารถไฟ จึงอยากให้เกิดความร่วมมือกันที่ภาคใต้ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าจะเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยตนจะประสานไปยังการรถไฟของประเทศเยอรมัน ซึ่งจะได้ร่วมมือกันต่อไป 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 204 - 10/๒๕64       

วันพฤหัสบดี ที่ 30  กันยายน  ๒๕64 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 204 - 10/๒๕64  วันพฤหัสบดี ที่ 30  กันยายน  ๒๕64 ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยไม่มีการแก้ไข 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.2  รายงานการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ความเป็นมา 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการใน
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นั้น 
   ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๔ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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4.3  รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ   

 ความเป็นมา 
   ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น 
   ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ ดังนี้ 

   1.  บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทของบุคลากร 

ตำแหน่งวิชาการ 
ประเภท 

รวม ร้อยละ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

  ตำแหน่งอาจารย์ ๘๐ ๓๙๗ ๘ ๒๔ ๕๐๙ ๖๒.๒๒ 
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๕๘ ๑๓๐   ๒๘๘ ๓๕.๒๑ 
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ๑๘ ๒   ๒๐ ๒.๔๕ 
ตำแหน่งศาสตราจารย์ ๑    ๑ ๐.๑๒ 

รวม ๒๕๗ ๕๒๙ ๘ ๒๔ ๘๑๘ ๑๐๐ 

               ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

   2.  ประเภทของบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

ประเภทของบุคลากร 
คุณวุฒิ 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ข้าราชการ ๑๒ ๑๗๑ ๗๔ ๒๕๗ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๘ ๓๖๑ ๑๕๐ ๕๒๙ 
พนักงานราชการ ๖ ๒  ๘ 
ลูกจ้างชั่วคราว ๔ ๒๐  ๒๔ 

รวม ๔๐ ๕๕๔ ๒๒๔ ๘๑๘ 

            ข้อมูล ณ  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
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   3.  สรุปการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

ปี 
งบประมาณ 

จำนวนผู้ยื่นขอ รวม 
ทั้งสิ้น 

ผลการพิจารณา 
รวม

ทั้งสิ้น 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
รวม

ทั้งสิ้น 
ผ่าน 

รวม 
ไม่ผา่น 

รวม 
   

รวม 
ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ. 

๒๕๖๐ ๒๐ ๒  ๒๒ ๑๖ ๒  ๑๘ ๔   ๔ ๒๒     ๒๒ 

๒๕๖๑ ๒๘ ๑  ๒๙ ๒๕   ๒๕ ๓ ๑  ๔ ๒๙     ๒๙ 
๒๕๖๒ ๗๓ ๖  ๗๙ ๖๗ ๔  ๗๑ ๖ ๒  ๘ ๗๙     ๗๙ 
๒๕๖๓ ๒๗ ๑  ๒๘ ๒๑ ๑  ๒๒ ๖   ๖ ๒๘     ๒๘ 
๒๕๖๔ ๓๓ ๑๐  ๔๓ ๖ ๒  ๘ ๒ ๒  ๔ ๑๒ ๒๕ ๖  ๓๑ ๔๓ 

รวมท้ังสิ้น ๑๘๑ ๒๐  ๒๐๑ ๑๓๕ ๙  ๑๔๔ ๒๑ ๕  ๒๖ ๑๗๐ ๒๕ ๖  ๓๑* ๒๐๑ 

            ข้อมูล  ณ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 

หมายเหตุ * อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑.  ผู้ขอปรับปรุงแก้ไขตำราตำแหน่ง รศ. ๑ ราย  
  ๒.  กำหนดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสรุปผลการประเมิน ตำแหน่ง ผศ. ๑ ราย 
  ๓.  ผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการพิจารณาผลงาน ตำแหน่ง ผศ. ๙ ราย  
  ๔.  ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน ตำแหน่ง รศ. ๑ ราย ผศ. ๘ ราย 
  ๕.  ตรวจสอบคุณสมบัติ การประเมินการสอน และผลงานทางวิชาการ เพ่ือเสนอ ก.พ.ว.  
     พิจารณาในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ตำแหน่ง รศ. ๔ ราย  ผศ. ๗ ราย 
 

  

 

 

 

 

 

 



 ๔. จำนวนผู้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ แยกตามหน่วยงานและผลการประเมิน 

คณะ/วิทยาลยั 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ผศ. รศ. ศ รวม ผศ. รศ. ศ. รวม ผศ. รศ. ศ. รวม ผศ. รศ. ศ. รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

 ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 
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คณะบริหารธรุกิจ ๓      ๓  ๑   ๑   ๑ ๑ ๑      ๑  ๑      ๑          
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๓ ๑ ๑    ๔ ๑ ๙      ๙  ๖      ๖  ๔  ๑    ๕  ๑  ๑    ๑ ๑ 
คณะศลิปศาสตร ์ ๓ ๑     ๓ ๑ ๑      ๑  ๓      ๓  ๑ ๑     ๑ ๑         
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                 ๓      ๓  ๒      ๒  ๑      ๑  
คณะเกษตรศาสตร ์ ๑      ๑          ๒  ๑    ๒ ๑           ๑    ๑  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร         ๑      ๑                          
คณะสัตวแพทยศาสตร ์         ๑      ๑  ๓      ๓                  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๒      ๒  ๒ ๒     ๒ ๒ ๒ ๑     ๒ ๑ ๒ ๑     ๒ ๑ ๒ ๑     ๒ ๑ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ๑      ๑ ๒      ๒          ๓ ๒     ๓ ๒  ๑  ๒    ๓ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

๑  ๑    ๒          ๓  ๒    ๕  ๒      ๒          

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี

        ๑      ๑  ๓      ๓  ๔      ๔  ๑      ๑  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

        ๓      ๓  ๑   ๑   ๑ ๑                 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

๒      ๒  ๑      ๑  ๒      ๒  ๑ ๒     ๑ ๒         

วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 ๑      ๑ ๑      ๑  ๑ ๑     ๑ ๑                 

วิทยาลัยรตัภูม ิ ๑      ๑   ๑      ๑         ๑      ๑  ๑      ๑  
รวม ๑๖ ๔ ๒    ๑๘ ๔ ๒๓ ๓  ๑   ๒๓ ๔ ๓๐ ๒ ๓ ๑   ๓๒ ๔ ๒๑ ๖ ๑    ๒๒ ๖ ๖ ๒ ๒ ๒   ๘ ๔ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐ ๒  ๒๒ ๒๖ ๑  ๒๗ ๓๒ ๔  ๓๖ ๒๗ ๑  ๒๘ ๘ ๔  ๑๒ 
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 5.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ระยะเวลาการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของผู้ขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการแต่ละรายนั้น นับระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องจนถึงวันที่สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความ
เห็นชอบผลการประเมินตามความเห็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๘๐ ราย (แต่งตั้ง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๒ ราย และแต่งตั้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๗ ราย) โดยแบ่งเป็นตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ๔ ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๗๖ ราย  โดยแยกเป็นผู้ที่ยื่นขอตำแหน่งในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ ราย (ผศ. ๔๙ ราย  รศ. ๑ ราย) ผู้ยื่นขอตำแหน่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ ราย (ผศ. 
๒๑ ราย  รศ. ๑ ราย) และผู้ยื่นขอตำแหน่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๘ ราย (ผศ. ๖ ราย   รศ. ๒ ราย) ซึ่ง
สรุประยะเวลาในการดำเนินการได้ดังนี้ 
   5.1  กรณีไม่ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ มีระยะเวลาในการดำเนินการโดยเฉลี่ยคือ ๙ เดือน ๗ 
วัน โดยที่ระยะเวลาในการดำเนินการที่น้อยที่สุด คือ ๕ เดือน ๑๒ วัน และระยะเวลาในการดำเนินการที่มากที่สุด คือ ๑๘ 
เดือน ๑๒ วัน (ระยะเวลามากที่สุด เกิดจากปัจจัย ดังนี้ ๑) การปฏิเสธการประเมินผลงานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๒) การส่งผลการประเมินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ  ๓) การนัดหมายประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
   5.2  กรณีปรับปรุง ตำรา หนังสือ มีระยะเวลาในการดำเนินการโดยเฉลี่ย คือ ๒๓ เดือน ๑๒ วัน 
(ระยะเวลาการปรับปรุงครั้งละ ๙๐ วัน ไม่เกิน ๒ ครั้ง) 

 6.  ข้อบกพร่องของผลงาน 
   จากการที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ทำหน้าที่กลั่นกรองผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

   6.1  ผลงานวิจัย 
    6.1.1 การกำหนดความเป็นมา ความสำคัญของปัญหาไม่น่าสนใจ บางครั้งปัญหานั้น
ทราบอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องทำการวิจัย 

    6.1.2 การกำหนดหัวข้อวิจัย ส่วนมากไม่ได้มาจากปัญหา แต่มาจากการที่ผู้วิจัยอยาก
ทำเรื่องนั้น โดยไม่ได้หาข้อมูลว่าได้มีการวิจัยไว้แล้ว ทำให้งานวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อวงวิชาการน้อย 

    6.1.3 ขาดความถูกต้องของเนื้อหา หรือนำทฤษฎีและแนวคิด ที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยน้อยมากมานำเสนอ 

     ๖.๑.๔ จุดประสงค์ของการวิจัยไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่ทำการวิจัย 
     ๖.๑.๕ ขาดความถูกต้องของรูปแบบการวิจัย 
     ๖.๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีน้อยและไม่ตรงกับเรื่องที่ทำการวิจัย 
     ๖.๑.๗  การเขียนหรือนำเสนอไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
     ๖.๑.๘ ไมม่ีการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ หรือแนวคิดหรือวิธีการวิจัยใหม่ ๆ  
     ๖.๑.๙ ขาดความลึกซึ้งในเนื้อหาที่ศึกษาวิจัย 
     ๖.๑.๑๐  การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างไมเ่ป็นไปตามหลักการ

สุ่มตัวอย่าง  
     ๖.๑.๑๑  เก็บรวบรวมข้อมูลไม่สอดคล้องกับวิธีวิจัย    
     ๖.๑.๑๒  เครื่องมือขาดความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น 
    ๖.๑.๑๓  สถิติทีใ่ช้วิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้องตามหลักสถิติ 
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   6.2  ผลงานตำราและหนังสือ 
     ๖.๒.๑ การวางโครงเรื่องไม่เหมาะสมตามลำดับเหตุผลทางวิชาการ เช่น ควรมีเกริ่น

นำก่อนเสนอสาระเนื้อหา 
     ๖.๒.๒ เนื้อหาขาดความลึกซึ้งทางวิชาการ รายละเอียดไมเ่พียงพอในแต่ละเรื่อง 
     ๖.๒.๓ เนื้อหาขาดความทันสมัย  ขาดการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ในการเขียนผลงาน 
     ๖.๒.๔ เนื้อหาผิดทางวิชาการ เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ 

     ๖.๒.๕ ไมน่ำงานวิจัยของตนเองมานำเสนอสอดแทรกในเนื้อหา   
     ๖.๒.๖ การใช้ภาษาเข้ าใจยาก ใช้คำฟุ่มเฟือย ใช้ภาษาพูดแทนภาษาเขียน ใช้
ภาษาอังกฤษ มากเกินไป  
    ๖.๒.๗ การอ้างอิงในเล่มและท้ายบทรวมถึงบรรณานุกรม เขียนไม่ถูกต้อง ขาดความ
สมบูรณ์ไม่ทันสมัย ใช้รูปแบบการอ้างอิงไม่เหมือนกันทั้งเล่ม  โดยเขียนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ มีอ้างอิงในเนื้อหา 
แต่ไม่มีในบรรณานุกรมท้ายบทหรือท้ายเล่ม อ้างอิงมากเกินความจำเป็น 

 7.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 
   จากการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินการ แบ่งได้เป็น ๒ ปัจจัยดังนี้ 

   7.1  ปัจจัยภายใน 
     ๗.๑.๑ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการ
ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง 

     ๗.๑.๒ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งขาดความรู้ ความชำนาญด้านภาษาอังกฤษ 
     ๗.๑.๓ ผลงานที่เสนอไมส่อดคล้องกับสาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
     ๗.๑.๔  ผู้ขอกำหนดตำแหน่งขาดความรู้ในการออกแบบการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 

    ๗.๑.๕ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งขาดความแม่นยำในเนื้อหาสาระที่นำมาเขียนตำราหรือ
หนังสือ 

   7.2  ปัจจัยภายนอก 
      ๗.๒.๑  ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมินล่าช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจาก ผู้ทรงคุณวุฒิบาง

สาขาวิชาตามบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.กำหนด มีน้อย แต่ต้องรับภาระการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนด
ตำแหน่งจำนวนมาก จึงทำให้การส่งผลการประเมินล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ 

    ๗.๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิตอบปฏิเสธการประเมินผลงานทางวิชาการ เนื่องจาก มีผลงาน
ทางวิชาการท่ีรับไว้แล้วจำนวนมาก 
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 8.  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  จากการดำเนินการของคณะกรรมการ ปัญหาที่เด่นชัดคือ 

   ๘.๑ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์  และ
บุคลากรไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งอาจเนื่องจาก ในปี ๒๕๖๓ ได้มี
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ และอนุโลมให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมไปด้วยจึงทำให้
บุคลากรเกิดความสับสน แนวทางแก้ปัญหา คือ การให้ความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ ประกอบกับการสร้างแรง
บันดาล และส่งเสริมแนวทางในการผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้บุคลากรมีเป้าหมายในการเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นได้ดำเนินการโครงการคลินิกตำแหน่งวิชาการ ผศ. 
รศ. และ ศ. และโครงการ กพว. พบบุคลากรออนไลน์   

   ๘.๒ ปัญหาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร คณะกรรมการเห็นว่า ควรจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหลักการใช้ภาษาในการเขียนผลงานทางวิชาการก่อนนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการเขียนผลงานทางวิชาการ      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้ง 
  ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ได้ให้ข้อมูล

เพ่ิมเติมว่า ในปี 2564  ผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผ่านประมาณร้อยละ 75 
และรองศาสตราจารย์ ผ่านร้อยละ 50 ซึ่งการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ มีบุคลากร
ยื่นขอน้อย และโอกาสผ่านก็ยาก ฉะนั้นเห็นว่าเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องไปถึงคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้
มีการเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ เร่งรัดในเรื่องของการให้ความรู้ การผลักดันในเรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
โดยมีการจัด Workshop ซ่ึงคาดว่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะยังคงเหมือนกับปีที่ผ่านมา คือ
ในเรื่องของการคิดโจทย์วิจัย ซึ่งยังเป็นปัญหาเดิม ๆ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
5.   พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๘ - ๕/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ออกนอกระบบ) ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ
คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๐๖๘/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๓ กันยายน 2563  คำสั่งที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  คำสั่งที่ ๑๖๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งที่ ๑๗๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการออกเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ และคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรียบร้อยแล้ว  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1. ประชุมคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ประชุมเพ่ือชี้แจงคณะอนุกรรมการในหลักการ การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมอบ
อนุกรรมการแต่ละด้านดำเนินการศึกษาข้อมูล 
  2. ประชุมคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการแต่ละด้านนำเสนอประเด็นที่จะศึกษาข้อมูล เพ่ือให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ 

  3. ประชุมคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการนำเสนอหลักการที่อนุกรรมการแต่ละด้านดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ. เพ่ือ เป็น
กรอบแนวทางในการนำเสนอข้อมูล และพิจารณาว่ามีประเด็นข้อมูลใดบ้างที่ยังไม่ครบถ้วน และมอบอนุกรรมการ
แต่ละด้านไปพิจารณาทบทวน 

  4. ประชุมคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันจัดทำ “โครงสร้างตามร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ....” ก่อนมอบให้คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการ ไปดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. .... ให้ครบถ้วน 
  5. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (เฉพาะคณะกรรมการขับเคลื่อนการออกเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. .... ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการ (ด้านกฎหมาย) ได้ดำเนินการยกร่างดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งยังมีบางประเด็นที่ต้องดำเนินการทบทวนเพ่ือความชัดเจนใน ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ประธาน
กรรมการจึงมอบให้คณะกรรมการฯ ไปศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมให้ พ.ร.บ. มีความรัดกุมมากขึ้น 

  6. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (เฉพาะคณะกรรมการขับเคลื่อนการออกเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิช ัย พ.ศ. .... และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ เพ่ือ
มหาวิทยาลัยฯ จะได้นำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. .... ไปทำประชาพิจารณ์
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
พ.ศ. ....  
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(15) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
เสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ ”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. .... ควรจะเพ่ิมหลักการและเหตุผล 
เพราะหากไม่มีหลักการและเหตุผล ในขั้นตอนของการเสนอร่าง พรบ . ส่วนใหญ่วาระแรกสภาผู้แทนราษฎร จะ
พิจารณารับหลักการและเหตุผลก่อน และเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ หากไม่มีหลักการและ
เหตุผล มาตราต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ร่างขึ้น อาจจะถูกแปรเปลี่ยนไปตามมุมมองของคณะกรรมาธิการแต่ละคน 
ฉะนั้นหลักการและเหตุผลจึงมีความสำคัญ ที่จะต้องเขียนให้รอบคอบ ชัดเจน และครอบคลุมในสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ 
ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคต 
 2. ในมาตรา 11 อำนาจในการให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่ง จะมีความ
แตกต่างไปจากปัจจุบันหรือไม่ เพราะมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อ
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หากมีการจัดการศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี  จะยังคงเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีดูแลมาตรฐานเช่นเดิมหรอืไม่ ควรจะต้องมีความชัดเจน 
 3. ในข้อ 14(1) กล่าวถึงเรื่องการซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยน และจำหน่าย ซึ่งในอนาคตโลกจะเดินหน้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยมากขึ้น อาจจะเป็นการ
เข้าสู่ยุค 5.0 หรือ 6.0 ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น รวมทั้งระบบอัจฉริยะ ระบบดิจิทัลต่างๆ ฉะนั้นเพ่ือ
จะให้ครอบคลุมไปถึงอนาคต ในมาตรา 14(1) ควรจะปรับแก้เป็น “ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้
เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และจำหน่าย และกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือทำนิติกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการ
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ใน
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจำหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้” 
 4. ในมาตรา 14 วรรคท้าย “มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพ่ือการร่วม
ลงทุนหรือการลงทุนได้” เนื่องจากเมื่อมหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะเป็น
หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ฉะนั้นกรณีที่มีการตั้งนิติบุคคลเพ่ิมขึ้นมา แต่อยู่ภายใต้กำกับของ
มหาวิทยาลัยฯ การดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น จะมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย ฉะนั้น ควรจะมีขอบเขตในการ
ดำเนินการ เพราะจริงๆ แล้วมหาวิทยาลัยฯ ก็เป็นนิติบุคคลแล้วตามร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ 
 5. ความแตกต่างของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ….  กับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คือ มหาวิทยาลัยฯ จะมีรายได้ในมาตรา 15(6) “รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือ
จัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และที่ดินที่ได้มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์” ข้อนี้เป็นจุดสำคัญที่มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีพ้ืนที่ที่สามารถใช้ประโยชน์
ได้เป็นจำนวนมาก ฉะนั้นจึงควรจะหาประโยชน์จากการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
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 6. ในมาตรา 16 “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และบุคคลใดจะ
ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้” ซึ่งหมายความว่าหากเป็น
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถยึดได้ และไม่สามารถบังคับคดีได้ ในข้อนี้มหาวิทยาลั ยฯ มีกฎหมายอ่ืนที่
รองรับคำว่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในการบังคับคดีหรือไม่ หรือจะเกิดเป็นช่องว่างหรือไม่ เมื่อมหาวิทยาลัยไปทำ
นิติกรรมแล้ว อีกฝ่ายเข้าใจว่าสามารถฟ้องร้องได้ ซึ่งเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นปัญหาได้ ถึงแม้ว่าโดยหลักแล้วทรัพย์สิน
ของราชการ ไม่สามารถเป็นเหตุแห่งการบังคับคดีได้ นั้น แต่ก็ควรมีการเขียนระบุไว้ว่ามหาวิทยาลัยจะต้องไม่ใช้
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปทำนิติกรรมใดๆ ต่อบุคคลอ่ืน เพราะเมื่อร่าง พรบ. เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา อาจจะมี
การอภิปรายถกกันเยอะ เพราะกฎหมายสมัยใหม่ จะดูแลทั้งสองฝ่าย ให้ได้รับความเท่าเทียมกัน และมีความโปร่งใส 
หากมีการเขียนระบุไว้ จะทำให้เกิดความชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้ปกป้องตนเองอยู่ฝ่ายเดียว แต่ปกป้องบุคคลอ่ืนด้วย 
 7. ในมาตรา 77  ข้อ 3 ควรจะให้มีความแตกต่างกันมากขึ้นกับข้อ 2 คือ ควรจะมีการทดลองปฏิบัติงาน 
เพ่ิมเข้ามาด้วย 
 8. ในมาตรา 78 “ข้าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา 77 ให้
ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย” คือ เมื่อข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นในอัตรา
ร้อยละเท่าใดนั้น เป็นไปตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำมาใช้ในการจัดสวัสดิการร้อยละ 20 และใช้ปรับในเรื่อง
ของเงินเดือนร้อยละ 40 ซึ่งเมื่อข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะไม่ได้รับเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน
ในทันที แต่จะทยอยได้รับ เพราะเมื่อมหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะต้องขอ
งบประมาณไปยังสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณมาให้มหาวิทยาลัยในปีถัดไป และ
เงินเดือนที่ปรับให้ร้อยละ 40 พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้เท่ากันทุกรายหรือไม่ เกณฑ์ในการกำหนดเป็นอย่างไร ซึ่ง
ในประเด็นนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีการสื่อสารให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยเข้าใจตรงกัน และควรจะเป็นตัวเลขที่นิ่งแล้ว 
รวมถึงจะต้องมีระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
 9. ข้อบังคับ ระเบียบที่มหาวิทยาลัยฯ จะกำหนดขึ้น ซึ่งจะต้องร่างใหม่ทั้งหมดเมื่อพระราชบัญญัติมี
ผลบังคับใช้  จะต้องมีการเตรียมการ โดยอาจจะเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อน หรือควรจะทำให้ เสร็จก่อน
พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยน
สภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การจัดทำระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ จะได้ไม่ล่าช้า ทั้งนี้ กา ร
กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ควรจะมีความคล่องตัว 
โดยเฉพาะการร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ควรจะใช้บุคคลที่มาจากภาคเอกชนมาช่วยพิจารณา 
 10. การที่มหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีการ
สื่อสารและชี้แจงต่อประชาคมในทุกประเด็นให้ชัดเจน ทั้งสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับของมหาวิทยาลัยฯ และสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากรที่พึงจะได้รับ เพราะเมื่อเปลี่ยนสถานภาพ ระบบจะมีความคล่องตัวมากขึ้น สภามหาวิทยาลัย
จะมีอำนาจมากขึ้น แต่การที่มหาวิทยาลัยจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรได้ จะต้องมีการดูแลสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรควบคู่ไปกับการบริหาร จึงจะเกิดการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได ้
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 11. มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีแรงจูงใจ ในการตัดสินใจของข้าราชการให้เปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  เพราะเป็นเรื่องท่ีตัดสินใจค่อนข้างยาก หรืออาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเมื่อเปลี่ยนสถานภาพแล้วจะต้องทำ
อะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยน
สถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยว่ามีสิทธิอะไรบ้าง ทั้งในเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญ การเป็นสมาชิกกองทุน
บำเหน็จบำนาญ (กบข.) สวัสดิการ เงินเดือน ค่าตอบแทน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  สิทธิประโยชน์อ่ืน
ตามที่รัฐกำหนด ได้เหมือนเดิมหรือไม่ รวมทั้ง ภาระงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ระบบการประเมิน ระบบการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ แม้ว่าเรื่องเหล่านี้ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่
ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ แต่ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจนในระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะจัดทำ
ออกมาเพ่ือการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
 12. วัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ ส่วนหนึ่งคือเรื่องของงบประมาณ ซึ่งรัฐจะพึงจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยเท่าที่จำเป็น เป็นการคุม
อัตราค่าใช้จ่าย แต่การจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ไม่สามารถจะดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับทุก
มหาวิทยาลัย เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยมีรายได้ และมีศักยภาพในการหาเงินสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนได้แตกต่างกัน 
ยิ่งมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด เมื่อมีนักศึกษาเข้ามาเรียนน้อย รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาก็น้อยลงด้วย ซึ่ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก็คาดหวังว่าเมื่อเปลี่ยนสถานภาพแล้ว เงินเดือน ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการต่างๆ  จะต้องมีมากขึ้น แต่บางครั้งกลับสวนทางกับรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการที่รัฐบาลพยายาม
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แล้วเลี้ยงดูตัวเองได้ จะเกิดปัญหากับมหาวิทยาลัยเล็กๆ 
ต่อไป ฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยฯ จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ 
มีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมีรายได้อ่ืนมาเสริม หรือมีทรัพย์สินทางปัญญาที่จะก่อให้เกิด
รายได้ที่เพียงพอหรือไม ่

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  1. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พ.ศ. ....  ดังเสนอ  
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีก
ครั้ง ก่อนไปทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรต่อไป 
  3. รับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้น
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการ
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ดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประจำคณะ และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
  ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังนี้ 
  1. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจำหลักสูตร จากเดิม นางสาวกิตติยา  อินทกาญจน์  เปลี่ยนเป็น  นางพรวดี  เพ็งสุวรรณ เนื่องจาก นางสาว
กิตติยา  อินทกาญจน์  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
  2. วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตร จากเดิม นางพรวดี  เพ็งสุวรรณ  เป็น นางสาวจิราวรรณ  จันทร์สุวรรณ เนื่องจาก นางพรวดี  เพ็งสุวรรณ  
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕64 เมื่อวันที่  
4  ตุลาคม  ๒๕64  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 31 – 10/2564 เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2564 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร     
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ 

ความเป็นมา 
 ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว
ได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่ง กำหนดให้ทุก
หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดย ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจำคณะ และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
 ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) จากเดิม นายเดชศักดิ์  วิจิตต์พันธ์  เปลี่ยนเป็น  นายอภิสิทธิ์  หลังโส๊ะ เนื่องจาก นายเดชศักดิ์  วิจิตต์พันธ์    
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕64 เมื่อวันที่  
4  ตุลาคม  ๒๕64  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 31 – 10/2564 เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2564 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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6.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)            
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและ
ธุรกิจสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้  

  1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางสาวรัตนาพร  
อนันตสุข  เปลี่ยนเป็น  นางนัทธ์หทัย  เครบส์ เนื่องจาก นางสาวรัตนาพร  อนันตสุข  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

  2. เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
  1) นายธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ จากเดิม ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์  
   2) นางชมพูนุช  โสมาลีย์ จากเดิม ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕64 เมื่อวันที่  
4  ตุลาคม  ๒๕64  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 31 – 10/2564 เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2564 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 
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  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

6.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 
หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 ๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 ความเป็นมา 
  ตามที่  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว ิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้
จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ ทุก
หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจำคณะ และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
  ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 

   1) เปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม  
นางสาวปุณยทรรศน์  คงแก้ว เปลี่ยนเป็น  นางสาวอรัญญา  จินาชาญ เนื่องจาก นางสาวปุณยทรรศน์  คงแก้ว ย้ายไปเป็น 
อาจารย์ประจำหลักสูตรอื่น  
   2) เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ ราย นางสาวเย็นจิต  นาคพุ่ม จากเดิม ตำแหน่งอาจารย์ 
เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  2.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางสาวสุภาพร  ก้งจี้ เปลี่ยนเป็น  นางสาวปุณยทรรศน์  คงแก้ว เนื่องจาก 
นางสาวสุภาพร  ก้งจี้  ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
 
 



-23- 
 

  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕64 เมื่อวันที่  
4  ตุลาคม  ๒๕64  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 31 – 10/2564 เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2564 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
จำนวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร 

  1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  ๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
 และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่ง
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้
ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับปรุง
หลักสูตรได้ใช้แนวทางของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม และยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีความสามารถในการแข่งขันโดยมีจุดมุ่งเน้นใน
การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและการสอนด้านทฤษฎีพ้ืนฐานให้
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นักศึกษาสามารถใช้พัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมฝึกทักษะฝีมือในการพัฒนางานด้านวิชาชีพได้
เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน การพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕64 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕64 ซึ่งที่ประชุม
มีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ   
  บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
31 – 10/2564 เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2564 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้

ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อสาขาเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร และปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รายละเอียดรายวิชา
ต่างๆ วิธีการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่าน
การพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕64 เมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม ๒๕64 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
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  บัดนี้  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว 
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 31 – 10/2564 เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2564 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. หลักสูตรนี้ เดิม 136 หน่วยกิต ปรับลดลงเป็น 134 หน่วยกิต แต่หากศึกษาดูมหาวิทยาลัย
ใกล้เคียง อย่างเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ หลักสูตร 4 ปี จะอยู่ที่ 120 หน่วยกิต แต่สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี 
หลายๆ มหาวิทยาลัยฯ เริ่มทำเพ่ือดึงนักศึกษาเข้ามาในระบบ โดยจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ นักศึกษาเริ่มให้ความ
สนใจไปเรียนทางด้านคหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยฯ ปรับหลักสูตรให้เข้มเกินไป อาจจะส่งผลให้
นักศึกษาเข้ามาเรียนน้อย 
 2. หลักสูตรควรจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมหรือพัฒนาอาหารที่เป็นกลุ่มนวัตกรรมอาหาร
ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทีมนิสิตของภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
ผลิตเนื้อวากิลเทียมจากพืช นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว  
 3. ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรในช่วงต่อไป คณะอุตสาหกรรมเกษตร ควรจะมีการพัฒนาหลักสูตร
ต่างๆ เพ่ิมขึ้น เพราะว่าหลักสูตรนี้ กว่าจะเห็นผล ต้องรออีก 4 ปี เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อถึงช่วงเวลานั้น 
สถานการณ์ต่างๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ระหว่างนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ควรจะพิจารณาหลักสูตรอ่ืนควบคู่   
ไปด้วยกับความต้องการของตลาด และต่อไปในการปรับปรุงหลักสูตร ควรจะให้ความสำคัญกับมุมมองในเรื่องของ
สถานการณ์ต่างๆ  ทั้งสถานการณ์ของตลาด สถานการณ์ของพ้ืนที่ภาคใต้  เพ่ือจะได้ตอบโจทย์พ้ืนที่เป้าหมายได้
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงนี้ ยังคงเป็นสถานการณ์มุมมองในภาพกว้างมาก ทำให้ไม่สามารถเห็นความโดดเด่น
เฉพาะของหลักสูตร การที่ออกแบบหลักสูตรเฉพาะพ้ืนที่ได้ชัดเจนมากขึ้น จะทำให้หลักสูตรน่าสนใจและดึงดูดให้
นักศึกษาอยากเข้ามาเรียน 
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 4. การเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร เนื่องจากมีคำว่านวัตกรรม
เข้ามาเกี่ยวข้อง ฉะนั้นจะต้องมีความชัดเจนว่าหลักสูตรจะให้นักศึกษามุ่งเรียนนวัตกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ หรือจะ
ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น ตรงนี้จะต้องมีความชัดเจน 

  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม  

7.3  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 2 ราย 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม
รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕64 จำนวน 2 ราย  
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ผ่าน
การพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕64 เมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม  ๒๕64 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 31 – 10/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จำนวน 2 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า  ในเอกสารแนบวาระ ผู้สำเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะเกษตรศาสตร์ ในราย นายกรกฎ สันทัดการ  เนื่องจากชื่อวิทยานิพนธ์ และ
การนำเสนอผลงาน ไม่ตรงกัน โดยชื่อวิทยานิพนธ์เป็นปลากะพงขาว  แต่การนำเสนอผลงานเป็นปลานิล ซึ่งควรจะ
ตรวจสอบอีกครั้งว่าเหตุใดจึงมีชื่อแตกต่างกัน 
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  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ถอนวาระดังกล่าว โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ 
ตรวจสอบให้เรียบร้อยอีกครั้ง และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป 

7.4  พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานตาม
พันธกิจทั้ง 4 ด้าน และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด สำหรับเป็น
ตัวบ่งชี ้ผลสำเร็จของงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไว้จำนวน  35 ตัวชี ้ว ัด นั ้น ซึ ่งขณะนี ้ได้สิ ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว เพื่อแสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยฯ ได้กำกับติดตามและรวมรวมผลการดำเนินงานเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่
บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 75.00  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ในภารกิจด้านการจัดการศึกษา ซึ่งในปี 2564 มีผลการดำเนินงาน คือมหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณ
ไป 227 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของงบประมาณทั้งหมด ส่วนในแผนปี 2565 มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ 216 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของงบประมาณทั้งหมด จะเห็นได้ว่าในปี 2565 งบประมาณ
ลดลงไปร้อยละ 1 ซึ่งอาจจะลดเนื่องจากงบอุดหนุนของภาครัฐลดลง ในการอุดหนุนโครงการจึงลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม 
แม้จะเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ คือการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก เมื่อรัฐบาลไม่ได้
สนับสนุนงบประมาณมา ในส่วนที่ลดไป หากมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำงบประมาณเงินรายได้มาบริการจัดการเพ่ือ
ขับเคลื่อนในภารกิจด้านนี้ได้ จะเป็นเรื่องที่ดี 
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  2. ตัวชี้วัดด้านการจัดการศึกษา  ในตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย จึงเป็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นจะต้อง
ปรับปรุง ว่าจะดำเนินการอย่างไรให้มีจำนวนผู้สอบผ่านเพ่ิมขึ้น และมีมาตรฐาน เพราะภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันนี้
เป็นพ้ืนฐานของการเรียนการสอน และการทำงาน รวมทั้งการดำเนินชีวิตในเชิงธุรกิจ เพราะหากไม่สามรถสื่อสารได้ 
จะทำให้เสียโอกาสในเรื่องต่างๆ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความสำคัญ ต้องส่งเสริม และสนับสนุนในเรื่องนี้เป็น
อย่างมาก 
  3. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการวิเคราะห์เชิงลึก ในตัวชี้วัดด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งทั้งผู้เรียนและผู้สอน มี
จุดอ่อนในเรื่องนี้ โดยจะต้องวิเคราะห์ว่าการที่มีผู้สอบผ่านได้น้อย การประเมินใช้หลักใด เป็นเพราะแนวทางในการ
ทดสอบใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นหรือไม่ ซึ่งหากใช่ การสอบจะเป็นเรื่องที่ยากทั้งผู้เรียนและผู้สอน 
แต่หากเน้นภาษาอังกฤษโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องการสื่อสารเป็นหลัก ตัวเลขในการวัดอาจจะดีข้ึน 
  4. นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอว่าในปัญหาของตัวชี้วัด
ด้านภาษาอังกฤษ นั้น การที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาได้โดยเร็ว นอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ก็คือ
การได้เรียนรู้และสื่อสารกับชาวต่างประเทศโดยตรง หรืออาจจะเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยในประเทศไทยมี
อาสาสมัครชาวเยอรมัน ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย และมีเป็นจำนวนมากในภาคใต้ ซึ่งเข้ามาทำงานเพ่ือสังคมใน
ประเทศไทย โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน หากมหาวิทยาลัยฯ สนใจจะให้อาสาสมัครชาวเยอรมันมาสอนภาษาอังกฤษ 
ตนยินดีทีจ่ะประสานให้ 
  5. ในภาพรวม รายละเอียดตัวชี้วัดในทุกด้าน แม้ตัวชี้วัดบางตัวจะติดลบ ไม่ผ่าน แต่ก็ไม่ได้เป็นตัว
บอกว่าประสิทธิภาพของการดำเนินงานจะแย่ตามนั้น ซึ่งจะต้องไปดูในรายละเอียด เพราะตัวชี้วัดบางตัวเป็น
ข้อกำหนดจากส่วนกลาง กำหนดให้มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีตัวชี้วัดแบบนั้น ซึ่งหากเป็นตัวชี้วัดจากส่วนกลาง ก็คงจะ
แก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ  ควรจะมีการกำหนดตัวชี้วัด ที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆ เพิ่มเติมขึ้นมา เฉพาะ
ในเชิงบริหาร ที่เป็นตัววัดหลักๆ ซึ่งตัวชี้วัดที่ดี จะต้องเป็นตัวชี้วัดที่ร้อยเรียงระหว่างคณะ จนมาถึงมหาวิทยาลัย 
หรือระหว่างคณะที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพ่ือต้องการหาตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ในแต่ละปีจริงๆ เป็นตัววัด
ประสิทธิภาพในแต่ละเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการจะเน้นในปีนั้นๆ จะทำให้สามารถประเมินได้ชัดเจนขึ้น 
  6. หากดูในรายละเอียด บางตัวชี้วัด ใช้ตัวเลขโดยใช้ค่าเฉลี่ยที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว และมีผลติดลบเกือบ
ทั้งหมด ซึ่งตัวชี้วัดแบบนี้กับการตั้งค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม เพราะผลที่ปรากฏสามารถบอกได้ว่าตัวชี้วัดไม่ได้เกิด
ประโยชน์ หรือแม้ตัวชี้วัดจะมีผลที่ผ่านทั้งหมด แต่ก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าที่ผ่านทั้งหมด มหาวิทยาลัยฯ ดีจริงหรือไม่ 
ฉะนั้นควรจะต้องดูในเรื่องของการตั้งเป้าของตัวชี้วัดบางตัวและการวัดผล ซึ่งเป็นการเลือกระหว่างศูนย์กับร้อย เช่น 
จำนวนการรับนักศึกษา ซึ่งบางหลักสูตรผ่านหนึ่งคนก็ถือว่าร้อยเปอเซ็นต์เต็ม แต่ข้อมูลบางหลักสูตร อาจจะไม่ผ่าน 
แต่ไม่มีตัวเลขบอกว่าที่ไม่ผ่านเพราะขาดนักศึกษากี่คน ซึ่งอาจจะขาดเพียงแค่คนเดียว แต่จะถูกเหมารวมระหว่าง
ศูนย์กับร้อย หรือตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดร้อยละของผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งผลบรรลุตามเป้าหมาย 
แต่อีกมุมมองหนึ่ง นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว แต่อาจหางานทำไม่ได้ จึงมาเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งนิยามของคำ
ว่าผู้ประกอบการ ไม่ได้กล่าวถึงว่าหมายความเช่นใด เพราะแม้แต่จะจบแล้วทำอาชีพค้าขายทั่วไป ก็อาจเหมารวมว่า
เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งหากจะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น คำนิยามของคำว่าผู้ประกอบการ จะต้องเป็นธุรกิจที่นักศึกษา
ได้ใช้องค์ความรู้จากที่เรียนมาร้อยละเท่าใด และในส่วนของตัวชี้วัดร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตรา
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ค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผลสูงกว่าค่าเป้าหมาย แต่ผลที่ปรากฏมีแค่ร้อยละ 45.81 ที่มีรายได้สูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำ แสดงว่ายังมีนักศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ที่มีรายได้ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ เป็น
ประเด็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ในเชิงลึก ว่าจริงๆ แล้ว เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ แต่หากมหาวิทยาลัยฯ วิเคราะห์แล้วว่า แม้ตัวชี้วัดจะไม่ผ่านค่าเป้าหมายหลายตัว แต่
ไม่ได้กระทบกับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดเหล่านั้นไม่ได้มีความเชื่อมโยงมาถึงประสิทธิภาพในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยฯ 
  7. ตัวชี้วัดบางตัวยังมีความย้อนแย้งกัน เช่น ในการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานจากงบประมาณ 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งบางครั้งแต่ละคณะ จะปรากฏตัวเลขที่เป็นข้อสรุปตามเป้าหมาย
มาต่ำมาก ซึ่งจริงๆ แล้ว ควรจะต้องวิเคราะห์ตามความจริง เช่น สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีแค่ 3 คณะ ที่มีผลการดำเนินการ
บรรลุเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80 คณะอ่ืนๆ ที่เหลือต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งหมด ซึ่งอาจจะทำให้สื่อความหมายต่อ
ภายนอกผิดไป เพราะคณะที่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องมาดูในรายละเอียดว่าการตั้งค่าเป้าหมายมีความ
สอดคล้องกันหรือไม ่

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้ วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ดังเสนอ 
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.5  พิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยทุกหน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) ไปสู่การปฏิบัติ และเป็น
แนวทางในการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

 พันธกิจ 1 :  ผลิตกำลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 พันธกิจ 2 :  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้าง 
                           มูลค่าเชิงพาณิชย์   

พันธกิจ 3 :  ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  พันธกิจ 4 :  สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการใน ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานวิจัย นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ....  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖๔ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(2) และ (๑2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า (2)“วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็
ได้” (12) “วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ร่างระเบียบฯ ดังนี้ 
  1. ปรับแกใ้ห้ครอบคลุมในส่วนของงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) 

ซึ่งวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ในข้อ 6.6 “เพ่ือสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” 
แม้จะสามารถออกประกาศเพ่ิมเติมได้ในส่วนของค่า Page Charge แต่ข้อความในข้อ 6.6 ยังไม่ครอบคลุมค่า Page Charge 
เพราะสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับ ซึ่งบางครั้งจะมีค่า Page Charge หลังจาก Accept แล้ว 

  2. ควรเพิ่มคำนิยามของคำว่า “ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย” เพ่ือให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
  3. ในข้อ 6 งบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้าง

กว้าง ซึ่งควรจะมีการกำหนดขอบเขตในแต่ละเรื่อง 
  4. ในข้อ 6.8  “นักวิจัยรุ่นใหม่” ควรจะมีความชัดเจนว่าหมายถึงใครบ้าง อาจารย์ หรือนักศึกษา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  1. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. .... ดังเสนอ 
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อย  
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ   
แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

 ความเป็นมา 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 181-9/2562 เมื่อวันที่ 

24 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ 
ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 39/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นั้น  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  
พงษ์พิริยะเดชะ เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  ขอลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงทำให้ตำแหน่งเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ว่างลง นั้น      

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม  ตำแหน่งรองอธิการบดี  เป็น
เลขานุการคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย” 
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  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม  
ตำแหน่งรองอธิการบดี  เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ 
แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ความเป็นมา 
  ตามมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548 กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่  
27  พฤศจิกายน  2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี    
เมื่อสิ้นรอบปีงบประมาณ  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ในการนี้ เพ่ือทำหน้าที่กำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามองค์ประกอบ ข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 
27  พฤศจิกายน  2549 ซึ่งกำหนดให้ “ให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ โดยการเสนอเรื่องจากกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 

  4.1  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน โดยให้เลือกคนหนึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการประเมิน 

 4.2  กรรมการจากบุคคลภายนอก 3 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 4.3  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี 1 คน เป็นเลขานุการ” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

    1.  รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก ประธานกรรมการ 
    2.  นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์   กรรมการ 
     3.  นายสาธิต  พุทธชัยยงค์   กรรมการ 
    4.  นายอิทธิพล  เพชรศิริ   กรรมการ 
     5.  นายบรรจง  นฤพรเมธี   กรรมการ 
  6.  นายกรกฏ  เตติรานนท์   กรรมการ 
     7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น  เลขานุการ 
   8.  นางดรุณี  ลีนิน   ผู้ช่วยเลขานุการ   
       

กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ สภา
มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน  
 
 
กรรมการจากบุคคลภายนอก 
จำนวน 3 คน 
 
รองอธิการบดี 1 คน  
เป็นเลขานุการ 
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  อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548  กำหนดให้ “แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหรือบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.9  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ความเป็นมา 
  ตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรอง
อธิการบดี นั้น เพ่ือให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น  
  ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะใดคณะหนึ่ง เหลือ
เวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย 

 (๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
 (๔) คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดย

สภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๕) ผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งผู้ที่ สมควรทำหน้าที่ เลขานุการจำนวนหนึ่ งคน และอาจให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้”  

  ทั้งนี้ กรรมการสรรหาตามองค์ประกอบในข้อ ๖ (๕) มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทน
คณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดีซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เรียบร้อยแล้ว 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอ
รายชื่อกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตามองค์ประกอบในข้อ ๖ (๒) 
ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และ (๔) ได้แก่ คณบดีที่มาจากสถาบัน
อ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ และพิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ดังนี้ 

  คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกอบด้วย 
  1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
  2. ....................................................... กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  3. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
  4. ....................................................... กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 
  5. อาจารย์ชุลี  หมีรักษา กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
  6. นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
  7. นางสาวปวีณา   หีมชูด ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย” และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 
2556 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ  ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อคณบดี ตาม

องค์ประกอบในข้อ (4) ได้แก่  คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี  ซึ่งเสนอ
ชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมและนำเสนอ
รายชื่อคณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จำนวน 17 
รายชื่อ  โดยให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อ  จำนวน 3 รายชื่อ  เพ่ือมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการ
ติดต่อทาบทามเพ่ือเรียนเชิญเป็นกรรมการสรรหาตามลำดับต่อไป 

 ผลการดำเนินการ 
 1.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(๒)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้ง  นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

 2.  การเลือกกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(4)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อ จำนวน 3 รายชื่อ จากจำนวนรายชื่อที่เสนอ  
17 รายชื่อ ผลปรากฏดังนี้ 
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 ลำดับที่ ๑  รองศาสตราจารย์วิชิตา  รักธรรม 
   คณบดวีิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ลำดับที่ 2  รองศาสตราจารย์จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส 
 คณบดสีำนักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ลำดับที่ 3  รองศาสตราจารย์ศศิวิมล  มีอำพล  
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งดังเสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ  ดำเนินการติดต่อคณบดีในแต่ละมหาวิทยาลัยตามลำดับ และรับรองมติที่ประชุม   

7.10  พิจารณาอนุมัติเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ
ดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3 รายการ 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและสังคมในระดับภูมิภาคและ
ประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่
มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพ่ือเป็นกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระดับสากล โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

 1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่  
 2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์  
 3.  สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
 4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
 5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ในการนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2565 
เพ่ือดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 17,147,800 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสน
สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3 รายการ งบประมาณรวม 17,147,800 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่ง
แสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
 ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖4 ของหน่วยงานหลังหักอนุมัติขอใช้
ในครั้งนี้ มีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ รายละเอียดดังนี้ 

ชื่อหน่วยงาน 
เงินรายได้สะสม 

(หลังหักเงินกัน+เงินลงทุน) 
ณ 30 ก.ย. 64 

งบประมาณ 
ที่ขออนุมัติใช้คร้ังนี ้
(คร้ังท่ี 1/2565) 

คงเหลือ 
หลังอนุมัติใช้คร้ังนี ้

1. สำนักงานอธิการบด ี 99,711,511.63 ๑6,๗๔๗,๘๐๐.00 82,963,711.63 
2. สถาบันทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม 

776,5337.39 400,000.00 7,365,337.39 

รวม 107,476,849.02 17,147,800.00 90,329,049.02 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จากสภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป   

 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ให้
อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

ลำดับ รายการ 
จำนวน 
รายการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1. กรอบวงเงินเพื่อการพัฒนาบุคลากร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(กองบริหารงานบุคคล) 

1 รายการ ๑๑,๗๔๗,๘๐๐ เงนิรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวจิัย  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

1 โครงการ 5,000,000 เงนิรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ 

3. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมรา้นจำหน่าย 
ของที่ระลึกและจัดจำหน่ายสินค้า 
ของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว  
(สถาบันทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

1 โครงการ 400,000 เงนิรายได้สะสมสถาบัน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 รวมท้ังสิ้น 3 รายการ 17,147,800 (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น
เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน และของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3 รายการ    
งบประมาณรวม 17,147,800 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี ่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ดังเสนอ และ
รับรองมติ ที่ประชุม 

7.11  ลับ 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
8.  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน  2564 
 นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่  206-12/2564  ในวันพฤหัสบดี ที่  25  พฤศจิกายน  2564  นั้น  หากในเดือน
พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง เห็นควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย เดินทางมาประชุม 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา แต่หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ก็ให้ดำเนินการประชุม
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings เช่นเดิม 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑2.40 น. 
 

 
 

(นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
   รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 
รองอธิการบดี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ 

 

 

 
 


